

36 giờ khám phá vẻ đẹp Cần Thơ

Cần Thơ là thủ phủ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có mạng lưới kênh rạch chằng chịt kết hợp sự nhộn nhịp của chợ nổi Cái Răng vào sáng sớm, vườn trái cây trĩu quả và kiến trúc độc đáo của nhà cổ. “Tây Đô” vẫn giữ lại những nét văn hoá đặc trưng của miền sông nước. Cùng với đó là sự hiền lành, chất phác và hiếu khách của người dân đã tạo nên một Cần Thơ đẹp đẽ trong lòng không biết bao du khách khi đến nơi đây. Dưới đây là những gợi ý để du khách có thể thoải mái khám phá hết những điểm đến nổi tiếng của thủ phủ miền Tây.

Bến Ninh Kiều



“Cần Thơ có bến Ninh Kiều Có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân”.. Tọa lạc ngay trung tâm thành phố Cần Thơ, bến Ninh Kiều thơ mộng, sông nước hữu tình được coi như một điểm đến đặc trưng của bất kì du khách nào khi đến với thành phố này.

Bến Ninh Kiều, nay được gọi là công viên Ninh Kiều là một địa danh du lịch, văn hóa đặc trưng của thành phố Cần Thơ, như Hà Nội có Chùa Một Cột và thành phố

Hồ Chí Minh có Nhà thờ Đức bà vậy.

Giữa Bến Ninh Kiều có tượng Bác Hồ. Công viên khá dài, đi khoảng 30p mới hết công viên được, ngoài ra còn có 1 thứ nữa rất thu hút khách đó chính là cầu đi bộ và ngoài ra còn có du thuyền cho khách có thể đi trên sông, vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức đồ ăn. Đi bộ đến cuối bến Ninh Kiều, du khách sẽ bắt gặp cầu đi bộ vắt mình ngang sông Hậu. Giới trẻ Cần Thơ gọi đây là cầu tình yêu bởi khung cảnh lãng mạn. Giữa cầu là hai bông hoa sen lớn được thiết kế cách điệu. Dọc thân cầu là hệ thống đèn LED nhiều màu. Vào những dịp lễ quan trọng như 2/9

hay Tết Nguyên đán, người dân tập trung rất nhiều về đây để xem bắn pháo hoa. Được xây dựng trở thành một công viên với khoảng 7000m2 với phong cảnh sông nước hữu tình và vị trí thuận lợi nhìn ra sông Hậu, Bến Ninh Kiều đã trở thành địa điểm du lịch thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách trong, ngoài nước.

Chợ nổi Cái Răng

Chợ nổi là đặc sản của miền Tây. Nếu đến Cần Thơ mà bạn

Cần Thơ là một thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam, là thành phố hiện đại và phát triển nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ là Đô thị loại I, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế và giáo dục của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

chưa đi chợ nổi Cái Răng thì đó thật sự là thiếu sót lớn. Chợ thường hoạt động từ mờ sáng nên bạn phải dậy sớm nếu muốn tận hưởng trọn vẹn không khí nhộn nhịp trên chợ. Thời gian lý tưởng nhất để đi chợ nổi là khoảng 5h - 7h. Qua hàng trăm năm biến đổi, người dân nơi đây vẫn giữ được thói quen mua bán, trao đổi hàng hoá trên những chiếc ghe, xuồng. Theo thời gian, chợ nổi trở thành loại hình du lịch thú vị của miền sông nước.

Mất khoảng 30 phút từ Bến Ninh Kiều, ngồi trên tàu máy theo dòng sông Hậu xuôi về chợ nổi Cái Răng vào sáng sớm là điều mà bất cứ du khách thập phương nào cũng ao ước một lần được thực hiện. Chi phí thuê tàu tham quan dao động từ 300.000 đến 700.000 đồng mỗi tàu phụ thuộc số lượng khách. Thời gian hoạt động của chợ nổi từ 5 đến 9 giờ sáng, mặt hàng chủ yếu là nông sản, trái cây các loại, hàng hóa, thực phẩm... Người ta tụ tập trên sông bằng các phương tiện như xuồng, ghe... với điểm nhấn là “cây bèo” treo mặt hàng kinh doanh. Đây là một nét văn hóa rất đặc sắc ở vùng đồng bằng sông nước Cửu Long, thu hút rất nhiều du khách nước ngoài tham quan. Hàng hoá nào cần bán thì chủ ghe sẽ treo món hàng lên một cây sào cao. Nhiều cây sào treo nguyên một dàn trái cây nào là chuối, thơm, bưởi, xoài và cả rau củ các loại. Những ghe lớn thì



thường đổ sỉ. Xuồng, thuyền nhỏ hơn thì bán cho khách lẻ.

Ngoài trái cây, rau quả, nhiều thuyền nhỏ còn bán cả đồ ăn sáng, nước uống và đồ ăn vặt để phục vụ thương hồ và du khách. Thường thức một tô hủ tiếu nóng hổi, ngút khói trên chiếc xuồng ba lá đang dập dềnh trên mặt nước, bốn bề là cảnh mua bán tấp nập là trải nghiệm không thể quên với du khách.

Chợ sẽ bắt đầu vắng người vào khoảng 9 giờ sáng. Lúc này du khách có thể quay về đất liền và khám phá tiếp những điểm đến hấp dẫn khác của xứ Tây Đô.

Nhà cổ Bình Thủy

Nhà cổ Bình Thủy ngày càng nổi tiếng sau khi quay nhiều bộ phim nổi tiếng như: Những nẻo đường phù sa, Người đẹp Tây Đô, Nợ đời,

Người tình. Nhiều du khách tìm đến nơi đây cũng vì tò mò với lối kiến trúc xa hoa từ trăm năm trước nhưng vẫn được gìn giữ nguyên vẹn đến ngày nay.

Ngôi nhà cổ năm gian hai mái còn có một tên gọi khác là vườn lan Bình Thủy, tọa lạc tại địa điểm 26/1A đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy của gia đình họ Dương, được xây từ năm 1870 theo kiến trúc Pháp, vẫn còn khá nguyên vẹn, do hậu duệ đời thứ năm của ngôi nhà là ông Dương Văn Ngôn có thú chơi hoa kiểng, xương rồng.

Làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh

Thuộc huyện Phong Điền, cách trung tâm thành phố Cần Thơ 10 km, làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh là một trong những điểm đến tiêu

biểu của Cần Thơ. Mỹ Khánh là nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa sông nước miệt vườn với nhiều chủng loại trái cây đặc sản, bốn mùa trĩu quả kết hợp cùng ẩm thực phong phú, đậm chất Nam Bộ. Du khách sẽ rất thích thú với các hoạt động như đua chó, đua heo, một ngày làm điền chủ, tát mương bắt cá, bơi thuyền, câu cá, tham quan làng nghề truyền thống, nghe đàn ca tài tử, xiếc khỉ...

Từ tháng 3 đến tháng 8 là thời điểm thích hợp để đi vườn trái cây vì vào đúng mùa thu hoạch. Du khách có thể tự tay chọn hái những trái cây tươi ngon và thưởng thức ngay tại vườn. Vé vào cổng khoảng 60.000 đồng một người lớn, giá trái cây sẽ tính theo từng loại và tùy vào thời điểm.

Vườn cò Bằng Lăng

Cách thành phố Cần Thơ khoảng chừng 60km là nơi "trú ngụ" của vườn cò Bằng Lăng. Du khách có thể lựa chọn các phương tiện: máy bay, ô tô, xe máy, xe khách để di chuyển đến thành phố Cần Thơ, từ đó bạn chỉ cần đi dọc theo quốc lộ 91 xuyên qua Ô Môn, Thốt Nốt thẳng tiến vào là vườn cò.

Thời điểm lý tưởng nhất để đến vườn cò là từ tháng 8 đến tháng 1 năm sau. Đây là mùa sinh sản, nhiều loài cò tập trung về. Mùa cao điểm có đến chục nghìn con cò cùng về làm tổ, tạo nên khung cảnh ấn tượng.

Để tránh gây xáo động đến đàn cò, xe khách phải dừng ở đầu đường, du khách có thể đi bộ, thuê xe đạp hoặc xe máy để vào vườn. Dọc đường đi là những bụi tre già xanh rì, toả bóng mát. Trong vườn có xây đài quan sát với cầu thang xoắn ốc, nơi bạn có thể thỏa thích ngắm nhìn toàn cảnh vườn cò từ trên cao.

Bạn nên nán lại đài quán sát đến khi chiều tà, lúc này hàng trăm đàn cò với đủ màu sắc, kích cỡ khác nhau cùng về tổ khiến nhiều du khách không khỏi choáng ngợp.

CÔNG MINH (tổng hợp)